

การต่อสู้ที่ชายแดนภาคใต้ ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 (ตอนที่ 5) : กิ่งตรังกานู

ในระยะหลัง ๆ ต่อมา ทางกรมของเราเริ่มถอนข้าราชการกลับเรื่อย ถอนทหารทั้งหมดกลับ ส่งทหารเรือหนึ่งกองร้อยไปประจำแทน โดยมี ร.อ.เข้า ทรงขำ เป็นหัวหน้า ทางฝ่ายปกครอง ได้ส่งคุณหลวงจำรัสเสชะการ ไปเป็นข้าหลวงทหารประจำรัฐแทนคนเก่า ทางด้านตำรวจ พ.ต.ต.ประจวบ กิริติบุตร ไปอยู่ประจำอยู่พักหนึ่ง ก็กลับมาอยู่กรม ปล่อยตำแหน่งว่างไว้ให้ข้าพเจ้ารักษาการแทนตลอดมา ก็ได้ไปอย่างที่ทำให้ข้าพเจ้าได้มีอำนาจหน้าที่เพิ่มขึ้น บังคับบัญชาได้เต็มภาคภูมิ ทางตำรวจก็สั่งให้ย้ายกลับเสียเกือบครึ่ง คงไว้ประมาณ 14-15 คนเท่านั้น

เป็นโชคดีอีกอย่างหนึ่ง ที่ได้ทหารเรือไว้เป็นพรรคพวก โดยเฉพาะ ร.อ.เข้า ทรงขำ เป็นนายทหารที่ดี ตรงไปตรงมา อึดยาคัยที่เข้ากันได้อย่างสนิท เราทั้งสองรักกันมาก ยอมเป็นตายด้วยกัน ได้ปรึกษาหารือกันถึงหน้าที่การปฏิบัติเป็นประจำ ตลอดจนความเป็นไปทางส่วนตัวใกล้ชิดเป็นกันเองทุกอย่าง พวกทหารเรือพากันเคารพนับถือรักใคร่ข้าพเจ้า ถึงกับออกปากปวารณาตัวยอมให้ใช้ทุกทางแต่ข้าพเจ้าไม่เคยก้าวก่าย นอกจากช่วยเหลือป้องกันพวกเขา

ทหารญี่ปุ่นที่ยังประจำอยู่ในรัฐนี้ก็เหลือร้ายคอยแต่ทำเรื่องรำคาญแก่ราษฎรที่ไม่ชอบใจก็จับไปทำทารุณกรรมต่าง ๆ นา ๆ เป็นที่หวาดกลัวของพวกชาวบ้านมาก ยิ่งเที่ยวเกาะกระรอกกับพวกเราคนไทยบ่อย ๆ ถือตัวเป็นผู้มีอำนาจทำอะไรตามพลการที่พอใจ พวกชั้นผู้บังคับบัญชานั้นดี อยู่ในระเบียบวินัย แต่พวกนายสิบ พลทหาร นี่ร้ายชอบก่อเรื่องอยู่เรื่อย พวกนี้ถือว่าเป็นเมืองเซลยที่ปราบได้ ไม่มีใครกล้าได้ตอบ ข้าพเจ้ามีหน้าที่ที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยทั่วไป ข้าพเจ้าต้องใช้มาตรการที่เด็ดขาดไปหลายครั้งเพื่อต่อต้านการกระทำ ทหารญี่ปุ่นปะทะกับทหารเรือ ทหารเรือทำร้ายร่างกายทหารญี่ปุ่น กระทั่งคนลูกเรือไทยทำร้ายคนของทหารญี่ปุ่น ตายไป 3 คน ก็สามารถทำให้เรื่องยุติไปเรียบร้อย โดยไม่เป็นฝ่ายเสียเปรียบ

ในระยะหลังทางรัฐบาลไทย ได้ส่งถอนข้าราชการกลับอยู่เรื่อย ๆ ทหารเรือก็ส่งถอนกลับหมด ตลอดจนอาวุธที่ใช้ประจำตัว ข้าราชการฝ่ายตำรวจก็ให้ส่งกลับ ทางฝ่ายปกครองยังอยู่ประจำเพียงไม่กี่คน รวมทั้งพนักงานวิทยุด้วย ตอนนี้อย่างอังกฤษเริ่มทำการโจมตีตอบโต้ทางอากาศ โดยส่งเครื่องบินคาบอมม์และยิงกราดเรือบรรทุกสัมภาระของญี่ปุ่นตามบริเวณอ่าวและริมฝั่งทะเล และตามจุดที่ทหารญี่ปุ่นยึดอยู่เสมอ ๆ ทางญี่ปุ่นก็สามารถที่จะสกัดการถูกโจมตีนั้นได้ ภายในรัฐเริ่มอลเวงหวาดหวั่นกันไปทั่ว เหตุการณ์เลวร้ายลง เพราะข้าศึกโจมตีถี่ขึ้น

ด้านข้าราชการไทย หลวงจรัสโรหะการ ข้าหลวงทหารประจำรัฐ ขอตัวกลับโดยขอย้ายแต่รัฐบาลไม่ย้ายให้ หลวงจรัสฯ ขอลาออกราชการ ทางกรมไม่อนุมัติ ต้องล้มป่วยด้วยโรคประสาท จนเป็นอัมพาตเลยต้องให้กลับและไม่ได้ส่งผู้ใดไปแทน ยังเหลือแต่นายประพันธ์ ณ พัทลุง ผู้ช่วย กับข้าพเจ้าสองคนเท่านั้น เป็นหัวหน้าอยู่รับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้น ผู้บัญชาการทัพพวกมลายูของญี่ปุ่นบินไปตรวจแนวและสังเกตการณ์ ได้เชิญ ประพันธ์ ณ พัทลุง และข้าพเจ้า ไปร่วมเลี้ยงกับบรรดานายทหาร ที่กองอำนวยการของญี่ปุ่น ได้ชี้แจงเป็นการปลอบขวัญว่า ญี่ปุ่นต้องชนะเด็ดขาด เพราะมีกองกำลังที่แข็งแกร่งอยู่ที่สิงคโปร์ ข้าศึกไม่สามารถทำลายได้ แต่ที่เราได้ประจักษ์อยู่แล้ว เห็นว่าญี่ปุ่นจะต้องพ่ายแพ้ในที่สุด เหตุการณ์ทรุดหนักลงทุกวัน จากการถูกโจมตีทางอากาศแทบทุกวันแล้ว ตอนกลางคืนยังถูกระดมยิงจนเรือดำน้ำเข้ามาในตัวเมือง ถูกบ้านเรือนราษฎรพังพินาศ ชาวบ้านบาดเจ็บล้มตายด้วยอำนาจกระสุนระเบิดตลอดแนวฝั่งทะเลตั้งแต่อ่าวไทยจนไปจด

สิงคโปร์ เรือเดินทะเลและเรือบรรทุกสินค้า สัมภาระต่างๆ โดยเฉพาะที่เป็นของญี่ปุ่น ถูกรังควานและถูกทำลายด้วยเรือดำน้ำพร้อมทั้งถูกโจมตีทางอากาศในเวลากลางวันด้วย จนไม่มีเรือเดิน เรือของพ่อค้าเอกชน ก็ไม่กล้าออกไปเสี่ยงกับอันตราย

เรือรบสมุยของไทย บรรทุกน้ำมันจากสิงคโปร์มาไทย ถูกตอร์ปิโด ของเรือดำน้ำอับปางห่างจากฝั่งกัวลาตรังกานูประมาณ 2 ไมล์ น้ำมันกระจายไปตามพื้นน้ำ ไฟลุกไหม้เป็นทะเลเพลิง คนประจำเรือทั้งนายทหารและพลร้อยละ 40 จมหายไปทะเลประมาณ 40 นาย ค้นหาศพไม่พบแม้แต่ศพเดียวเข้าใจว่าคงจะจมน้ำตายไปในท้องเรือ ส่วนที่รอดชีวิตมาได้ราว 60 นาย เป็นพวกอยู่คาดฟ้าปากระวาง กระโดดลงทะเลลอยคอไปเกาะกระแสนคลื่น พวกเรือชาวประมงคนพื้นเมือง ได้ช่วยเหลือพาเข้าฝั่งได้หลายสิบที่เรือประมงก็ไม่พบต้องลอยคอไปตามคลื่นเป็นเวลา 1 คืนกับ 1 วัน จนกระทั่งไปเกาะฝั่ง ถูกไฟน้ำมันไหม้ดำเป็นตอตะโกแต่ไม่ตาย ข้าพเจ้านำตำรวจไปสำรวจ และขอรับรองชาวบ้านประมงออกทำการค้นหาศพและสิ่งของตามริมฝั่งอยู่ 5 วัน ไม่พบศพที่เสียชีวิตเลยแม้แต่ศพเดียว ได้แต่ถังน้ำมันเบนซิน ที่ระเบิดแล้วบ้าง ไม่ระเบิดบ้างที่ถูกคลื่นซัดมาติดฝั่งเป็นจำนวนมาก บรรดานายทหารและพลที่ยังมีชีวิตได้ส่งยังโรงพยาบาลของรัฐ รักษาตัวอยู่ราวสิบวัน ทางกองทัพเรือได้ส่งเครื่องบินไปรับเข้ากรุงเทพฯ

ไม่เพียงแต่ถูกโจมตีหนักแต่เฉพาะในบริเวณเมือง ตามอำเภอนอก ๆ ที่จุดสำคัญ ๆ ก็ถูกโจมตีเช่นเดียวกัน ที่อำเภอโดงุน ตั้งอยู่ริมทะเลในเส้นทางจากกัวลาตรังกานูไปในอำเภอเคมามันซึ่งเป็นอำเภอชายแดนใต้ ต่อเขตรัฐปาหัง เป็นอำเภอที่ญี่ปุ่นทำเหมืองแร่ใหญ่โตแห่งหนึ่ง มี

คนงานชาวญี่ปุ่นจำนวนพัน ๆ ถูกโจมตีหนัก ประจวบกับวันที่ข้าพเจ้าเดินทางไปตรวจที่อำเภอเคมาตัน โดยก่อนหน้าหนึ่งวัน โจรจีนคอมมิวนิสต์ทำการปล้นสถานีตำรวจในเขตท้องที่อำเภอนั้น ข้าพเจ้าเดินทางไปเพื่อสอบสวนเหตุการณ์ที่นั่น เวลาประมาณ 11.00 น. ก่อนที่จะเข้าถึง อำเภอโดงุน เรือดำน้ำของข้าศึกโผล่ขึ้นลอยล้าอยู่ริมฝั่งที่ไม่ไกลนัก มองเห็นได้ชัดเจน ระดมยิงเข้ามาทางที่ตั้งอำเภอ และพร้อมกันนั้นเครื่องบินสองลำกำลังวนเวียนโจมตีทางอากาศอยู่เหนือบริเวณที่ตั้งอำเภอนั้น ข้าพเจ้าต้องหลบเข้ากำบังที่เชิงเขาริมทะเลในสวนมะพร้าว ก่อนที่จะข้ามแม่น้ำไปทางอีกฟากหนึ่ง ถูกโจมตีอยู่ที่นี่เกือบสองชั่วโมงโดยไม่มีการโต้ตอบจากฝ่ายญี่ปุ่นประการใดเลย หลังจากการโจมตีผ่านไป ข้าพเจ้าไปสั่งการให้ตำรวจท้องที่ออกทำการสำรวจความเสียหายต่าง ๆ แล้วเดินทางต่อไปยังอำเภอเคมาตันต้องหยุดเสียเวลาอยู่ที่อำเภอโดงุนราว 3 ชั่วโมง

ทางฝ่ายไทย ก่อนหน้าที่ญี่ปุ่นจะปราศรัยยอมแพ้แก่ฝ่ายพันธมิตร ได้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่ โดยรัฐบาลที่จอมพลฯ ป.พิบูลย์สงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องออกไปทั้งคณะ นายควง อภัยวงศ์ ได้เป็นนายกรัฐมนตรีจัดตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้น รัฐบาลโดยการนำของ นายควง อภัยวงศ์ บุคคลที่ร่วมคณะรัฐบาลเป็นคนละพวกกับของคณะรัฐบาล จอม พล. ป. มีนโยบายเป็นกลาง ๆ ไม่ล้มไปทางฝ่ายญี่ปุ่นและไม่เอนไปทางฝ่ายอังกฤษ อเมริกา แต่อาจจะติดต่อกับทางอังกฤษ อเมริกาได้ โดยทาง ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ซึ่งตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นของไทยอยู่ที่สหรัฐอเมริกา การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของไทย ครั้งนี้นับเป็นจังหวะหนึ่งในทางการเมือง ที่จะคลี่คลายวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่จะ

ติดตามมาภายหลังสงครามสงบแล้ว

ทางรัฐตรังกานูนั้นยิ่งถูกโจมตีหนักขึ้น ทุก ๆ วันจะมีเครื่องบินข้าศึกมายิงกราดตามจุดต่าง ๆ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. จนถึง 12.00-13.00 น. ร่วม 2 ชั่วโมง จึงบินกลับฐานทัพเป็นอยู่เช่นนี้ไม่เว้นแต่ละวัน เครื่องบินบินต่ำมาก ขนาดพอพ่นยอดมะพร้าว มองเห็นคนในเครื่องบินได้ชัดเจน เป็นการเลือกยิงตามสบาย เพราะไม่มีการโต้ตอบขัดขวาง ในช่วงระยะเวลาที่ถูกโจมตีนั้น ในบริเวณเมืองเจียบเซียบไม่มีใครและรถเดินทางถนนหนทาง ต่างพากันหลีกหนีหลบภัย แม้กระทั่งพวกทหารญี่ปุ่น ก็พากันหลบภัยกันไปหมด ข้าพเจ้าเองนั้นไม่รู้สึกหวั่นกลัวอะไร เห็นจะเป็นเพราะมีความซาซินอยู่บ้าง ประการหนึ่งก็มองเห็นอยู่ว่าเครื่องบินที่กำลังโจมตีอยู่นั้น เลือกยิงหรือทิ้งระเบิดเฉพาะแห่ง ที่เห็นว่าจะเป็นจุดสำคัญ ๆ ไม่ใช่ทิ้งระเบิดหรือยิงปะปะไปโดยให้เลือกที่ว่าเป็นบ้านเรือนราษฎรหรือที่ที่ไม่เห็นว่ามีผลสำคัญอะไร จะอยู่ ณ ที่พัก หรือที่ทำงาน (ป.ก.) ก็ไม่เคยกระวีกระวาดหาที่หลบภัยวิ่งหนีกันกระจัดกระจายเหมือนคนอื่น แม้บางครั้งเครื่องบินจะผ่านหลังคาไปก็ดี คิดว่าถ้าบังเอิญถูกยิงลงหรือทิ้งบอมบ์ลงตรงที่ ๆ เราอยู่ถึงจะหนีก็คงจะไม่พ้นอันตราย จึงบังคับตนเองให้อยู่ในอาการปกติได้ มีอยู่สองครั้งที่หมีนต่ออันตราย เมื่อเครื่องบินทิ้งระเบิดลงที่กุดังเก็บวัสดุของรัฐ ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลกับบ้านพักนัก แล้วเครื่องบินก็โฉบไปบนหลังคาบ้านในระยะต่ำพวกบริเวณบ้านแถบนั้นวิ่งลงหลุมหลบภัยกันซุกมุน แต่เครื่องบินก็ไม่ได้ยิงกราดด้วยปืนกลอีกครั้งหนึ่งขณะที่ถูกโจมตีอยู่ ข้าพเจ้าออกออกไปเพื่อจะสำรวจความเสียหายในเมื่อเครื่องบินผ่านไปแล้ว แต่บังเอิญเครื่องบินเครื่องหนึ่งบินวกโฉบหน้ามาตรงข้ามกับรถของข้าพเจ้า ส.ต.ท.จ



◀ ภาพการลงนามเป็นพันธมิตรกับ
ญี่ปุ่น ของจอมพล ป.พิบูล
สงคราม กับ ทูตญี่ปุ่น

มีชัย ซึ่งนั่งอยู่ตอนหน้ารถเคียงกับคนขับ ตกใจ
กลัวร้องไห้คนขับหยุดรถ มิทันที่รถจะหยุดก็เปิด
ประตูวิ่งกระโดดลงไปนอนกลิ้งอยู่ในคูถนน แทบ
ตายเพราะการตกรถแทนที่จะถูกยิง กลับเป็น
เรื่องขำสำหรับคนปอดลอยแต่เหตุการณ์ในขณะ
นี้เข้าขั้นรุนแรงที่สุด แม้ว่าจะไม่ได้รับอันตราย
จากการบอมบ์หรือการยิงกราดของข้าศึกก็ตาม
แต่เป็นการทำลายขวัญ ทำลายประสาท ของคน
ทั่วไปให้มีความหวาดผวากวายเป็นนิจ ไม่มีอะไร
เลยจะหวงยึดเป็นหลักคุ้มครองป้องกันให้พ้น
อันตรายได้ ต้องต่างคนต่างหาหนทางเอาตัว
รอดเอาเอง หน้าที่การงานหนักอยู่ที่นี่ร่วมเดือน
ชาวบ้านจะออกไปหาอาหารที่ตลาดได้แต่เฉพาะ
ตอนเช้าก่อนจะถึง 10.00 น. พ้นจากเวลานั้น
แล้วจะต้องรีบกลับบ้านให้ทันก่อนที่เครื่องบินจะ
มา เป็นประจำทุกวันๆ ละสองเครื่องมาบินวน
เวียนปฏิบัติการอยู่ราวสองชั่วโมงก็บินกลับไป
ภาวะขาดแคลนอาหารของชาวบ้านเป็นที่น่า
สังเวช กินแต่หัวมันต่างข้าว ตลาดสดของรัฐต้อง
หยุดชะงักไปทุกหน่วยงาน มีแต่หัวมันขายกอง

เป็นพะเนินๆ คนที่ตายไปเพราะโรคขาดอาหาร
ก็มีจำนวนไม่น้อย แม้แต่การช่วยเหลือประชาชน
ให้หลบภัย ผู้ที่ประสบภัยพิบัติก็ไม่ได้รับการช่วย
เหลือตามสมควรเท่ากับถูกปล่อยให้ไปตาม
ยถากรรม เวลาที่มีเครื่องบินมาโจมตีข้าพเจ้าจะ
ต้องออกวิ่งไปเสมอ เพราะเชื่อว่าคงจะหลีกหลบ
ไม่ให้ถูกยิงเอาได้แน่ เมื่อการโจมตีผ่านไปแล้ว
ข้าพเจ้าก็ไปยังจุดเกิดเหตุได้ทันทีเพื่อตรวจความ
เสียหาย และสั่งการช่วยเหลือไปตามที่ควร

ภาวะแห่งสงครามที่ก่อความพินาศให้
เกิดยุคเข็ญเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างแสน
สาหัสนี้ได้ถึงขั้นสุดยอดของมันแล้ว แล้วก็เริ่ม
คลี่คลายลงในเมื่อฝ่ายทหารญี่ปุ่นปราชัย และ
ประกาศยอมแพ้ในที่สุด เหมือนดังที่เราคาด
หมายไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว

สงครามยุติแล้ว แต่สันติและความสงบ
เรียบร้อยจะยังไม่เกิดขึ้น เหตุการณ์อันสืบ
เนื่องจากผลแห่งสงครามจะยังมีอีกต่อไป จะมี
การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ ทั้งในด้านการเมือง
และสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชน อาจจะ

เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านดีและด้านร้าย ตลอดไปเป็นระยะยาวนาน อันไม่สามารถที่คาดล่วงหน้าให้ถูกต้องได้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น

ที่รัฐนี้เมื่อฝ่ายญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้แล้ว เราคิดว่าเหตุการณ์ร้ายจะดีขึ้น เพราะฝ่ายอังกฤษ อเมริกาหยุดการโจมตี ทหารญี่ปุ่นก็รีบถอนตัวกลับทันที เหมือนกับเตรียมไว้ล่วงหน้า แล้วก่อนประกาศยอมแพ้ พอทหารญี่ปุ่นถอนตัวกลับเหตุการณ์ร้ายแรงที่ไม่เคยคาดคิดถึงก็กลับอุบัติขึ้น พวกโจรจีนคอมมิวนิสต์ได้เข้ายึดครองทั่วตลอดทั้งรัฐโดยทันที ยึดสถานที่ราชการ เข้าควบคุมสถานที่ทำงานของรัฐทุกแห่ง ปลดอาวุธเจ้าพนักงานตำรวจทางสถานี ตลอดจนถึงเอาเครื่องอาหารจากบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ตามผลการ ตั้งกองอำนาจการขึ้นบัญชาการกลางเมือง พวกคอมมิวนิสต์ที่ออกจากป่าเข้ามา อยู่ในเมืองมีจำนวนพัน ๆ พวกนี้เรียกตัวเองว่า ‘ทหารคิงคอง’ มีทั้งดาวแดง, ดาวเหลือง, ดาวขาว เต็มไปหมด ไม่รู้ว่าสังกัดไหนกันแน่ เมื่อทำการยึดสถานที่ต่าง ๆ แล้ว หลังจากนั้นสามวัน ก็จัดขบวนเดินแห่ภายในบริเวณเมืองประกาศให้ชาวบ้านร่วมเดินในขบวนด้วยราวสองหมื่นถึงสองสามหมื่นคน ทุกคนทำประดุจเป็นการแสดงความยินดีของผู้มีชัยชนะ ประกาศให้ติดธงแดงคอมมิวนิสต์หน้าบ้านเรือน เหตุการณ์อันหวาดหวั่นน่าสะพรึงกลัวจากการกระทำของพวกนี้ก็คือการตั้งศาลประชาชนขึ้นในบริเวณสวนสนุก แล้วจับผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพวกตนไปทำการชำระ โดยกล่าวหาในกรณีต่าง ๆ เช่น ทำตัวเป็นศัตรูกับพวกคอมมิวนิสต์ หรือเป็นผู้ทำการสนับสนุนแก่ทางการหรือฝ่ายญี่ปุ่นในการปราบพวกตนในอดีต ขอมติมหาชนให้ชี้ขาดว่าควรจะให้ชีวิตหรือควรฆ่าเสีย ผู้เคราะห์ร้ายที่ถูกกล่าวหาคราวละสามคนสี่คน จะถูกชี้ขาดให้ตายทั้งนั้น

เพราะไม่มีใครกล้าที่จะคัดค้านว่าไม่ผิด ไม่ควรตาย แล้วพวกเขาก็เอาคนเหล่านั้นไปยิงทิ้งโดยเปิดเผยให้ชาวเมืองได้เห็น และให้ทั้งศพไว้ระยะหนึ่งเพื่อเป็นการประจาน จึงอนุญาตให้ญาติของผู้ตายพาศพไปได้ แก้วแก่เค่งหลี-เจ้าของบริษัทเค่งหลี อันมีอิทธิพลในทางการค้ามีกิจการค้าตลอดไปถึงสิงคโปร์ กับพวกอีกคนหนึ่งก็ถูกจับไปยิงทิ้งในลักษณะเดียวกัน พฤติการณ์ทารุณโหดร้ายของพวกคอมมิวนิสต์ดังกล่าวก่อความสยองขวัญไปทั่วเมือง

พวกเราเล่าจะทำอย่างไร ต้องหยุดปฏิบัติการใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากคอยวิญญูติดต่อกับรัฐบาลทราบถึงเหตุการณ์ได้ขออนุญาตถอนตัวกลับแต่ทางรัฐบาลไม่อนุมัติ ให้อยู่ต่อไปเพื่อมอบหมายรัฐให้กับฝ่ายอังกฤษ แถมยังหนุนเป็นเชิงให้กำลังใจไปว่า ให้เราระลึกถึงวีรบุรุษของชาติในสมัยโบราณ

เราได้โทรศัพท์ทางไกลไปสอบถามเหตุการณ์ถึงข้าราชการไทยที่ประจำรัฐกลันตัน ก็ได้รับตอบว่า ข้าราชการไทยที่ประจำที่นั่นได้ถอนตัวกลับออกไปหมดนานแล้ว และพวกคอมมิวนิสต์ได้เข้ายึดครองอยู่เช่นเดียวกัน ต่อมาเมื่อได้รายงานเหตุการณ์ไปให้รัฐบาลทราบ ก็ได้รับตอบว่าทางรัฐบาลได้ติดต่อไปทางลอร์ด หลุยส์เมมาแบตเติล ผู้บัญชาการทัพฝ่ายอังกฤษ ซึ่งประจำอยู่ที่เกาะลังกาแล้วให้พิจารณาถึงเหตุการณ์ทางด้านนี้ ที่พวกคอมมิวนิสต์เข้ายึดครอง ให้ทางอังกฤษส่งทหารเข้าไปจัดการและรับมอบรัฐจากเรา เมื่อได้มอบหมายรัฐแก่อังกฤษเป็นทางการแล้ว ก็ให้เดินทางกลับระหว่างที่รอคอยเป็นเวลาหลายวันต้องเผชิญอยู่กับเหตุร้ายจากพวกคอมมิวนิสต์ คิดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายจากพวกนี้

ที่บ้านพักข้าพเจ้าระหว่างนี้เหมือนเป็นที่ชุมนุมพวกข้าราชการของรัฐ ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยไปมามิได้ขาด เพื่อฟังเหตุการณ์และปรึกษาถึงสถานการณ์ที่จะเป็นไป ข้าพเจ้าเปิดวิทยุให้รับฟังตลอดเวลา ต้องเลี้ยงกาแฟกันตลอดวัน ทางบ้านพักผู้ช่วยข้าหลวงฯ ไม่มีใครไปรบกวนวาย ก็ดีไปอย่างที่ว่าช่วยทำให้ข้าพเจ้าได้พลอยคลายความเคร่งเครียดไปได้บ้าง

วันหนึ่งตอนกลางวันขณะที่ข้าพเจ้ากำลังนั่งคุยอยู่กับพวกข้าราชการของรัฐสี่ห้าคน นายประพันธ์ ณ พัทลุง ได้โทรศัพท์ไปบอกหัวหน้าคอมมิวนิสต์ โทรศัพท์ให้ไปพบยังกองอำนวยการของเขา ข้าพเจ้าก็ตอบไปว่าเขาเชิญแต่ท่านผู้ช่วยไม่ได้เชิญข้าพเจ้าด้วย ก็ควรที่ท่านผู้ช่วยจะไปพบเขาโดยเฉพาะ ผู้ช่วยข้าหลวงบอกว่า ถ้าข้าพเจ้าไม่ไปด้วยกัน แกก็จะไม่ยอมไป ข้าพเจ้าต้องตกลงยอมไปเป็นเพื่อนด้วย แกยังกำชับมาด้วยว่า ให้แต่งตัวคอยถ้าภายใน 20 นาทีแกจะมาจับ ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นการดีเสียอีกที่คอมมิวนิสต์เชิญเราไปพบ จะทำให้เข้าใจในเหตุการณ์ดีขึ้นว่าเขาต้องการอะไรจากพวกเรา การเผชิญหน้าได้พบปะพูดคุยจากกันจะเป็นทางคลายความรู้สึกหวาดระแวงต่อกันให้หมดไปได้ ถ้าไม่ไปก็จะทำให้พวกเขาคลั่งอยู่เสมอว่าเรายังถือเขาเป็นศัตรู และเราเองก็คงหวั่นอันตรายจากพวกเขาอยู่เรื่อยไป ถ้าจะถือว่าการไปพบจะเป็นการเสื่อมเสียเกียรติ แต่การหลีกเลี่ยงไม่ไปพบจะยิ่งเสียเกียรติมากกว่าที่ทำให้พวกเขาเห็นว่าเราหวาดกลัวจนไม่กล้าไปพบ แต่การไปพบของเรานั้นถือว่าการจ้านนต่อเหตุการณ์ของเราด้วย

ข้าพเจ้าเปลี่ยนเครื่องแต่งตัว 2-3 นาที ไม่แต่งเครื่องแบบนายตำรวจ เพียงแต่สวมกางเกง kaki เสื้อสีกาก็แขนสั้นแบบไปรเวท แกต้องการ

ให้ข้าพเจ้าแต่งเครื่องแบบไปด้วย แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมแต่ง บอกว่าเพียงไปเป็นเพื่อนเท่านั้น ข้าพเจ้าพา ส.ต.ท.จง มีชัย ตำรวจที่เป็นล่ามไปด้วยคนหนึ่ง ข้าพเจ้าเห็นว่าโจรจีนคอมมิวนิสต์เหล่านี้เป็นพวกโจรป่าแท้ๆ ไม่ได้อยู่ในอาณัติของรัฐหนึ่งรัฐใด ได้ถือโอกาสเข้ามาทำการปล้นบ้านเมืองด้วยอำนาจป่าเถื่อนโดยพลการ ในขณะที่บ้านเมืองระส่ำระสายไม่มีกำลังคุ้มครองเราเป็นข้าราชการไทยของประเทศเอกราชอิสระซึ่งตามปกติแล้วถือว่าเรายังคุ้มครองรัฐนี้อยู่ พวกมันเชิญเราไปพบเป็นเชิงบังคับด้วยอำนาจป่าเถื่อน นับว่าเราเสื่อมเสียเกียรติอยู่แล้ว การไปพบควรจะไปในลักษณะไปรเวท ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงไม่ยอมแต่งเครื่องแบบไปพบพวกมันให้เสื่อมเสียถึงฐานะราชการ

เมื่อเราไปถึงกองอำนวยการของเขา มีสิบโทดาวแดง ได้พาเราขึ้นไปบนชั้น 2 ของตึกที่ตึกอำนวยการนี้เป็นตึก 2 ชั้น ด้านตะวันออกที่ติดกับฝาเปิดเป็นห้องโถง มีโต๊ะสี่เหลี่ยมใหญ่วางอยู่กลางห้อง ดูเหมือนจะใช้เป็นโต๊ะอาหาร ไม่มีบ้านหรือสิ่งอะไรวางอยู่เลย ทางด้านตะวันตกกันเป็นห้องๆ สามห้อง มีทางเดินระหว่างหน้าห้องกับฝาผนัง เขาจัดให้เรานั่งที่โต๊ะกลางห้องโถงนั้น ข้าพเจ้ายึดที่นั่งกลางโต๊ะหันหน้าไปทางตรงกันข้ามกับทางเดิน โดยคาดหมายว่าเมื่อหัวหน้าโจรออกมาก็จะได้มองเห็นแต่ไกล เพื่อจะได้พิจารณาถึงลักษณะท่าทีไว้ก่อนว่าเป็นอย่างไร นายประพันธ์ ณ พัทลุง นั่งทางขวามือข้าพเจ้า และที่โต๊ะนั้นนอกจากพวกเราแล้วยังมีล่ามของเขา เป็นคนจีนชาวพื้นเมืองที่นั่น เมื่อเรานั่งเรียบร้อยแล้ว ส.ท.ลูกน้องของเขาก็ไปบอกกับหัวหน้าซึ่งพักอยู่ที่ห้องในสุด สักครู่หนึ่งตัวหัวหน้าก็ออกมา ข้าพเจ้ามองเห็นแต่ไกลอยู่ในชุดแต่งตัวตามปกติของเขา สวมกางเกงขาสั้น



(ชาก๊วย) เสื้อยืดแขนสั้น มีผ้าขนหนูสำหรับเช็ดหน้า พาดคอห้อยชายมาทางข้างหน้าทั้งสองชาย อายุอยู่ในราว 30 ปีกว่า ลักษณะท่าทางเป็นโจรป่าแท้ ไม่มีแววแห่งความสุภาพ วางท่าเป็นผู้มีอำนาจเต็ม เมื่อเขามาขึ้นที่โต๊ะ นายประพันธ์ ณ พัทลุง และพวกเราทั้งหมดก็ยืนขึ้นขอจับมือทุกคน นอกจากข้าพเจ้าคงนั่งอยู่ตามปกติ เพราะถือตัวทำนองว่าเป็นคนติดตามไม่มีความสำคัญอะไร ทำให้มันมองเขม็งมาทางข้าพเจ้าเป็นเชิงจะถามว่าเป็นใครแต่ยังไม่ทันถาม ล่ามของเขาก็แนะนำขึ้นว่าข้าพเจ้าเป็นหัวหน้านายตำรวจไทย (Thai police commissioner) เมื่อเขาทราบก็ส่งมือมาขอจับ ข้าพเจ้าจึงลุกขึ้นจับมือด้วย แล้วก็นั่งลงตามเดิมไม่ได้พูดจาอะไรอีก คิดว่าจะให้คุณประพันธ์ฯ พูดโต้ตอบแต่เพียงคนเดียว

เขาชี้แจงว่าการเข้ามายึดครองและปฏิบัติการในรัฐนี้เพื่อจะประกาศชี้แจงถึงความประสงค์ของพวกเขาให้ประชาชนได้ทราบว่า พวกเขาไม่

ได้มุ่งร้ายต่อราษฎรทั่วไป จะกระทำแต่เฉพาะพวกที่เป็นศัตรูให้ร้ายต่อพวกเขาเท่านั้น แต่จำเป็นต้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อป้องกันการตอบโต้ที่จะเป็นภัยต่อพวกเขาขึ้น โดยเฉพาะเรื่องอาวุธ ไม่ว่าจะป็นของรัฐหรือของเอกชน จะต้องยึดเอาไว้ทั้งสิ้นรวมทั้งยานพาหนะต่างๆ ด้วย กับทรัพย์สินอย่างอื่นที่จำเป็น และให้ทุกบ้านเรือนชักธงแดงคอมมิวนิสต์ ตลอดถึงที่ของทางราชการด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้รวมทั้งของเรคนไทยด้วย จากการที่เขาดำเนินการนี้ คุณประพันธ์ฯ หันมาทางข้าพเจ้าเป็นเชิงปรึกษา ข้าพเจ้าได้ตอบชี้แจงไปว่าในระหว่างนี้ พวกเราที่เป็นข้าราชการไทย ยังมีอยู่ไม่ถึงยี่สิบคน กำลังรอคำสั่งจากรัฐบาลเพื่อเดินทางกลับอยู่ คงจะเดินทางกลับกันในวันไม่กีวันนี้แล้ว ตามเรื่องที่ท่านเรียกร้องนั้นเราไม่ขัดข้อง แต่มีบางอย่างที่เรามีความจำเป็นอันเป็นเรื่องเฉพาะตัว ไม่เกี่ยวกับทางรัฐนี่คือเรื่องอาวุธต่างๆ นั้น เฉพาะที่เป็นของไทยได้ส่งคืนกลับไปก่อนหมดแล้ว ที่เรายังคงใช้

ประจำตัวอยู่บ้างก็เฉพาะปืนสั้น ที่เป็นของรัฐทั้งนั้น ท่านต้องการเราไม่ขัดข้อง เรื่องพาหนะนั้น เรามีรถยนต์ของทางการไทยอยู่ 2 คัน คือรถประจำตำแหน่งข้าหลวงทหารหนึ่งคัน กับรถประจำตำแหน่งหัวหน้าตำรวจหนึ่งคัน ซึ่งทั้งสองคันนี้เราจำเป็นต้องใช้เดินทางกลับ ประการสุดท้ายเรื่องการเดินทางคอมมิวนิสต์ ทุกบ้านเรือนนั้น สำหรับบ้านที่ข้าราชการไทยยังคงอยู่เราคงดูแลและเราก็จะไม่ติดธงของเราด้วยเหมือนกัน ส่วนเรื่องอื่นทั้งหมดที่เกี่ยวกับรัฐจะเป็นยานพาหนะใด ๆ ก็ตามเราจะมอบคืนกับรัฐทั้งสิ้นเราไม่เกี่ยวข้อง ให้เขาเรียกเรื่องเอาจากพนักงานของรัฐโดยตรง เขาก็ตกลงโดยไม่มีข้อแย้งเรื่องก็ยุติไป เป็นอันว่าเรื่องหวาดระแวงที่เราเคยคิดว่าเราอาจจะได้รับอันตรายจากพวกเขานั้นก็หมดไปด้วย

ต่อมาอีกสองวันพวกคอมมิวนิสต์ก็ได้จัดชุมนุมขึ้นที่วังอิสตานามาเซีย อันเป็นสถานที่ต้อนรับแขกเมืองของรัฐ ประกาศชักชวนชี้แจงให้ประชาชนไปฟังการพูดชี้แจงของเขาด้วย และในตอนเย็นหลังจากการชี้แจงแล้ว จัดให้มีการเลี้ยงขึ้นอย่างมโหฬาร เพื่อเป็นการฉลองชัย ได้เชิญข้าพเจ้าและคุณประพันธ์ให้ไปด้วย รวมทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของรัฐบางคนในการเลี้ยงครั้งนี้ ข้าพเจ้ามีโอกาสดำเนินคุยกับคอมมิวนิสต์ชั้นหัวหน้าสองคน พูดภาษาอังกฤษได้คล่อง เขาบอกว่าเป็นนักเรียนรัสเซียเข้าปฏิบัติการอยู่ตามป่าเป็นเวลาสิบปีมาแล้ว ความประสงค์ที่สำคัญที่สุดนั้นต้องการกำจัดพวกคนชาติผิวขาว (ฝรั่ง) ให้ออกไปพ้นจากภาคพื้นเอเชียให้หมด ต้องการให้ชาวเอเชียปกครองตนเอง นี่เป็นข้ออ้าง

เมื่อเราได้รับคำสั่งจากรัฐบาลว่าให้รอมอบหมายรัฐให้แก่ฝ่ายพันธมิตรก่อนแล้ว จึงให้เดิน

ทางกลับ เรารออยู่เป็นเวลาหลายวัน และได้ทราบข่าวทหารฝ่ายพันธมิตรนั้นได้เดินทางเข้าไปในรัฐกลับคืนแล้ว แต่มิได้เลยเข้าไปทางรัฐกลับคืน คงจะเป็นคนละพวกกับที่จะเข้าไปรับทางรัฐตั้งกานู ตลอดแนวทางจากกลับคืนจนถึงตั้งกานู ระหว่างนี้ก็มีพวกโจรจีนคอมมิวนิสต์ยึดอยู่เป็นแห่ง ๆ ตลอดระยะทาง นัยว่าทหารฝ่ายพันธมิตรยังไม่กล้าผ่านไปทางรัฐตั้งกานู โดยเกรงว่าจะปะทะกับพวกทหารจีนคอมมิวนิสต์เหล่านั้น แทนที่ทหารอังกฤษจะผ่านทางรัฐกลับคืนเข้าไป กลับไปเข้าทางด้านใต้ผ่านทางรัฐปาหัง เข้าทางอำเภอเคมาตัน มีทหารประมาณหนึ่งกองร้อยพร้อมทั้งพลและนาย มีเครื่องสนามพร้อมปืนกลบรรจุทุกสำหรับรถบรรทุกทหาร จำนวน 5 คัน ไปยังรัฐตั้งกานู เมื่อทหารอังกฤษเข้าไป ฝ่ายโจรคอมมิวนิสต์ก็ยังคงอยู่ แต่มิได้มีปฏิกิริยาตอบโต้ประการใด

เมื่อฝ่ายอังกฤษเข้ามาแล้ว วันรุ่งขึ้น นายประพันธ์ ณ พัทลุง ก็ได้ไปติดต่อเพื่อทำความตกลงมอบหมายรัฐกันให้เสร็จสิ้นกันไป ได้ตกลงเอาวันถัดมาอีกวันหนึ่ง เพราะการมอบหมายนั้นไม่มีพิธีต้องอะไรมากมาย เพียงแต่นำไปยังสถานที่ราชการที่สำคัญ ๆ เรื่องเอกสารต่าง ๆ นั้นก็เป็นหน้าที่ของข้าราชการรัฐเป็นผู้รับผิดชอบอยู่แล้ว เป็นอันว่าเราหมดหน้าที่เกี่ยวข้องกับรัฐนี้แล้ว

ขั้นต่อไปก็เป็นเรื่องส่วนตัวของพวกเราที่จะเดินทางกลับ ได้วิญญูไปให้ทางรัฐบาลทราบถึงวันกำหนดเดินทาง พักเตรียมตัวอยู่หนึ่งวันหลังจากมอบหมายเสร็จแล้ว การเดินทางจะพักที่รัฐกลับคืนหนึ่งคืน แล้วเดินทางต่อจากกลับคืนโดยทางรถไฟตรงไปยังอำเภอหาดใหญ่ การเดินทางจากตั้งกานูไปยังกลับคืนก็ยังไม่แน่ใจว่าจะผ่านไปโดยความสะดวก เพราะมีพวกจีนคอมมิวนิสต์

อยู่ทั่วไป ก่อนวันที่จะออกเดินทางข้าพเจ้าได้ไปพบกับหัวหน้าคอมมิวนิสต์ที่ตรังگانู เพื่อขอหนังสือให้ความปลอดภัยระหว่างทาง แต่ก็ได้รับการปฏิเสธ เขาอ้างว่าพวกคอมมิวนิสต์ที่อยู่ตามระยะทางนั้น เขาเองก็ไม่รู้ว่าเป็นพวกไหนบ้าง จึงไม่อาจที่จะให้ความปลอดภัยได้ เป็นอันว่าการเดินทางกลับเราก็ดูต้องรักษาตัวเอง การเดินทางกลับเราเอารถบรรทุกจากรัฐหนึ่งคันเพื่อบรรทุกสัมภาระต่าง ๆ มาส่งที่กัลดัน กับรถเก๋งของรัฐหนึ่งคัน รวมทั้งรถเก๋งประจำตำแหน่งของเราอีกสองคน รวมเป็นสี่คันด้วยกัน

ในวันออกเดินทาง เวลา 8.00 น. กว่า ที่บ้านพักข้าพเจ้ามีข้าราชการและพวกมลายูหลายคนไปคอยส่ง รู้สึกว่าเขามีความเสียตายอาลัยที่ข้าพเจ้าจะจากมา เฉพาะคุณแม่ทิมแล้วถึงกับร้องไห้ มีตำรวจมลายูสองคน ขอติดตามมาด้วย จะขอมายู่เมืองไทยกับข้าพเจ้า

การเดินทางมีความปลอดภัยไม่มีเหตุการณ์อะไรขึ้น มีอยู่แห่งหนึ่งที่ตลาดย่อย พวกจีนคอมมิวนิสต์ตั้งด่านตรวจวางถนนไว้ เราให้คนขับรถคนมลายูที่นำเราไปส่งไปพูดชี้แจงขอผ่านทาง พวกนั้นก็เปิดทางให้โดยดี เราออกจากรัฐตรังگانู เวลา 8.00 น.กว่า ถึงรัฐกัลดันเวลาเกือบ 16.00 น. ที่รัฐกัลดันพวกเราเข้าพักที่โรงแรมของรัฐ อันเป็นโรงแรมที่รัฐมีไว้สำหรับต้อนรับแขกชั้นสูง ณ ที่โรงแรมนี้ได้พบกับทหารชาวอเมริกันหลายคนพักอยู่ด้วย รู้สึกว่าพวกนี้มีอัธยาศัยดีมาก ไม่มีการถือตัวเลย พูดคุยกันได้สนุกเท่าที่พอจะเข้าใจกันได้

ตอนเย็นวันที่ไปถึง มีพลทหารไทยคนหนึ่งไปหาข้าพเจ้า ดูลักษณะอาการจะเซียว ๆ อยู่บ้าง แต่งเครื่องแบบทหารไทย ลิมสังเกตว่าติดเครื่องสนามสังกัดใด มีปืนสะเตนและกระเป๋ากะสุนรุงรัง ถามว่าแกตกค้างอยู่ได้อย่างไรในเมือง

ทางการถอนทหารกลับไปหมดนานแล้ว แกชี้แจงว่า แกหลบหลีกไม่ยอมกลับจนกระทั่งพวกคอมมิวนิสต์เข้าเมือง และอยู่จนกระทั่งทหารอังกฤษอเมริกาเข้ามา แกจึงไปแสดงตัวกับทหารอังกฤษ ทหารอังกฤษจึงมอบหน้าที่ให้เป็นยามเฝ้าสถานที่หน่วยทหารอังกฤษพักอยู่ และมอบปืนสะเตนกับกระสุนให้เป็นอาวุธประจำตัว เขาบอกว่าเป็นห่วงพวกเราที่จะเดินทางกลับ เพราะที่กัลดันนี้พวกจีนคอมมิวนิสต์ก็ยังวุ่นวายเกี่ยวกับความรำคาญให้กับผู้ที่เดินทาง โดยเฉพาะที่ด่านและที่ท่าเรือไปเที่ยวตรวจค้นหีบห่อกระเป๋าเดินทาง โดยไม่มีอำนาจอะไร พวกทหารฝรั่งที่เข้ามา ก็เฉยเมยไม่เอาเรื่อง สำหรับพวกเราเขาจะไปคอยให้ความอารักขาให้ จะไม่ยอมให้พวกนี้เข้ามายุ่ง ข้าพเจ้าก็ตกลงนัดให้ไปรอที่ท่าเรือทางข้ามไปยังสถานีรถไฟในวันรุ่งขึ้น แกได้ไปคอยอยู่ก่อนแล้ว เมื่อเราขนของไปจะข้ามฝากพวกจีนคอมมิวนิสต์สามสี่คนเข้ามาจะทำการตรวจค้นจริงดังที่แกบอกไว้ แกไม่ยอมให้ตรวจค้น และทำท่าเอาจริงกับพวกนั้น ว่าถ้าขึ้นทำการค้นแกจะยิงให้ตายทันที พวกนั้นเลยไม่กล้าเป็นอันว่าเราพ้นความยุ่งยากไปอีกครั้ง

เรามาขึ้นรถไฟที่สถานีปาเซมาส อันเป็นสถานีที่ข้ามมาจากรัฐกัลดัน เดินทางตรงไปลงหาดใหญ่ โดยไม่ต้องเปลี่ยนรถไฟอีก ที่สถานีรถไฟโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี มีทหารเรือชุดที่เคยอยู่รัฐตรังگانู มีเรือเอกเข้า ทรวงักกับนายสิบพลทหารไปคอยต้อนรับแสดงความยินดีอยู่ที่นั่นขณะที่เราผ่านไป

เมื่อถึงหาดใหญ่แล้ว ทางการสั่งให้พักอยู่เพื่อรอรับคำสั่งต่อไป ไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่เท่ากับให้เป็นเวลาพักผ่อนเกือบหนึ่งเดือน

อวสานการปฏิบัติหน้าที่ที่รัฐตรังگانู 